



# บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่  
นศ. ๕๑๒๙.๑  
นศ. ๕๑๒๙.๑/๑๑๙  
๗ ก.พ. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๑๒๐๒

ที่ นศ. ๕๑๒๙.๑/๑๑๙ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาเพื่อรับโอน ฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (www.koratpao.go.th) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายไพศาล สมุทรเฝ้าจินดา)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นาง K. ...  
นาง K. ...  
นาง ...

7 ก.พ. ๖

254/61 ลอ 7 ก.พ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ชื่อขอร้อง

แจ้งไว้ก่อน  ...  ดำเนินการ

นาง ...

...  ...

...  ...

๗ ก.พ. ๒๕๖๑



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ข้อ ๑๓๖ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หมวด ๓ ข้อ ๑๒(๑) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนี้

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๐๑	นายดวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล	ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)	อบจ.ระยอง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน ฯ โดยวิธีการสัมภาษณ์ การประเมินคุณสมบัติและวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

๑. การสอบข้อเขียน

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (ความรอบรู้ งานในหน้าที่) และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ความสามารถในการบริหาร) โดยกำหนดรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน ฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองอำนาจการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

/๒.การสอบ...

๒. การสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยกำหนด  
รายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ พร้อมนำบัตรประจำตัวข้าราชการไปแสดงในวันเข้ารับ  
การคัดเลือกทั้ง ๒ วัน กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่เข้ารับการคัดเลือกตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  
คณะกรรมการฯ จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริง ตามที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเอง  
ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบ  
พบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณา  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีได้รับแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประหยัด เจริญศรี)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. จังหวัดนครราชสีมา

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ